

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
TRUNG TÂM QUẢNG CÁO VÀ
DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1330 /TVAd-KDHTSX
V/v gửi danh sách các format đề xuất
khung 15h00 Thứ 7 trên kênh VTV3

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Quý Công ty

Trước hết, Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian qua.

Đài THVN kính mời Quý Công ty tham gia hợp tác **Khung 15h00 Thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 15/10/2022.**

Để có cơ sở đánh giá và sắp xếp lịch phát sóng, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình (TVAd) trân trọng đề nghị Quý Công ty gửi danh sách các format đề xuất dự kiến hợp tác với Đài THVN cho TVAd với các thông tin cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Thông tin yêu cầu
I. Yêu cầu chung với các format		
1	Format đã thực hiện	<ul style="list-style-type: none">- Nội dung tóm tắt (nếu có sự thay đổi về mặt nội dung);- Tổng số chương trình dự kiến;- Phương án hợp tác.
2	Format mới	<ul style="list-style-type: none">- Nội dung tóm tắt;- Tổng số chương trình dự kiến;- Các thông tin chi tiết liên quan đến format (chủ sở hữu bản quyền, thời hạn bản quyền nếu thực hiện, điểm đặc sắc và khác biệt so với các format đang thực hiện,...) ;- Phương án hợp tác.
II. Yêu cầu riêng với bản quyền của các format		
1	Format trong nước	Đài THVN là chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan đối với chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn ở toàn bộ quyền khai thác, sử dụng và định đoạt chương trình.
2	Format nước ngoài	<ul style="list-style-type: none">- Đài THVN có quyền phát sóng chương trình thành phẩm và được tiếp phát sóng nguyên kênh trên mọi hạ tầng truyền dẫn tại Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn: Truyền hình mặt đất, Truyền hình Cáp số, Truyền hình cáp analog, Truyền hình Cáp IPTV, Truyền hình vệ tinh, Truyền hình Internet, OTT, di động.- Đài THVN có quyền khai thác giá trị gia tăng chương trình trên hạ tầng số VTV Giải trí, VTV Go và VTV News (app, web, box...) thuộc Đài THVN.- Đài THVN có quyền khai thác clip, trích đoạn ngắn, tin bài quảng bá trên các website, kênh youtube, fanpage Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác của Đài THVN (không nhằm mục đích thương mại).- Hai bên chia sẻ doanh thu Quý Công ty nhận được từ việc khai thác trên nền tảng số sau khi trừ đi chi phí trả cho chủ sở hữu nền tảng, chủ sở hữu bản quyền và các khoản thuế (nếu có). Chi phí quản lý, vận hành kênh, PR quảng bá cho chương trình (nếu có) do Quý Công ty chịu trách nhiệm.

		<p>- Trường hợp Quý Công ty có nhu cầu khai thác giá trị gia tăng, để có thể đánh giá phương án khai thác chương trình một cách tổng thể cũng như giúp hai bên có thể phối hợp công việc một cách chặt chẽ, đồng bộ hơn, TVAd đề nghị Quý Công ty làm rõ để hai bên thống nhất phương án hợp tác trước khi chương trình lên sóng truyền hình. Trường hợp Quý Công ty tự ý khai thác giá trị gia tăng chương trình trước khi đạt được thỏa thuận với Đài THVN, Quý Công ty sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và các chế tài theo quy định của Đài THVN.</p>
<p><i>Ghi chú: Trường hợp format được chọn, đề nghị Quý Công ty đảm bảo cung cấp Chứng nhận bản quyền chương trình trước khi chương trình lên sóng 03 tháng.</i></p>		

Vậy, TVAd xin thông báo để Quý Công ty được biết. Rất mong nhận được thông tin chương trình từ phía Quý Công ty **chậm nhất ngày 25/7/2022**.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TKBT (để ph/hợp);
- Lưu: VT, KDHTSX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hồ Thị Hồng Thu